

## บทอ่านจากหนังสือกันดารวิถี

กตว 11:25-29

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาในเมฆ ตรัสแก่โมเสส พระองค์ทรงเอาจิตส่วนหนึ่งที่อยู่ในโมเสสประทานให้ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนเหล่านั้น เมื่อพระจิตลงมาเหนือเขาเหล่านั้นแล้ว เขาก็เริ่มพูดเหมือนประกาศก แล้วก็หยุดไป

ในบรรดาผู้อาวุโสเจ็ดสิบคน มีอยู่สองคนชื่อเอลดาดและเมดาด คงอยู่ในค่าย ไม่ได้ไปที่กระโจมนัดพบ พระจิตก็ลงมาเหนือเขาทั้งสองด้วย เขาเริ่มพูดเหมือนประกาศกอยู่ในค่าย ชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งไปบอกโมเสส และรายงานให้รู้ว่า “เอลดาดและเมดาดกำลังพูดเหมือนประกาศกอยู่ในค่าย” โยชูวาบุตรของนูน เป็นผู้ช่วยโมเสสมาตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มก็กล่าวแก่โมเสสว่า “โมเสส เจ้านายจงห้ามเขาเถิด” โมเสสตอบว่า “ท่านอิจฉาแทนเราหรือ เราปรารถนาจะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวง และให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วย”

## เพลงสดุดี

สดด 19:7,9,11-12,13

ก) ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์ทุกประการ  
ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ

กฤษฎีกาของพระองค์ก็นำเชื่อถือ

ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา

ข) ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์

ดำรงอยู่ตลอดไป

กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สัตย์จริง

เที่ยงธรรมทุกประการ

ค) แม้ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยังยอมรับการอบรมจากกฎเหล่านี้

และรับบำเหน็จยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติตาม

ใครเล่าจะรู้ข้อบกพร่องของตน?

ขอพระองค์ทรงอภัยความผิดที่มองไม่เห็นด้วยเถิด

ง) ขอพระองค์ทรงช่วยผู้รับใช้ให้พ้นจากความจองหอง

อย่าให้ความจองหองนี้ครอบงำข้าพเจ้าเลย

เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่มีที่ตำหนิ

บริสุทธิ์พ้นจากบาปหนัก

## บทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบ

ยค 5:1-6

ท่านผู้มั่งมีทั้งหลาย! จงร้องไห้คร่ำครวญเพราะความน่าสมเพชกำลังจะมาถึงท่าน อยู่แล้ว ทรัพย์สมบัติของท่านเลื่อมสลาย เสื้อผ้าก็ถูกมอดกัดกินหมดแล้ว เงินทองของท่านก็เป็นสนิม และสนิมนั้นจะเป็นพยานปรักปรำท่าน มันจะกัดกินเนื้อของท่านประดุจไฟซึ่งท่านได้สะสมไว้สำหรับวันสุดท้าย ท่านได้คดโกงไม่จ่ายค่าจ้างของกรรมกรที่เก็บ

เกี่ยวในทุ่งนาของท่าน คำจ้างนี้กำลังร้อง และเสียงร้องของ  
คนเก็บเกี่ยวได้ไปถึงพระกรรมของพระเจ้าจอมโยธาแล้ว ท่าน  
ได้มีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้ และกินเลี้ยงอย่าง  
สนุกสนาน ท่านบารุงบำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร  
ท่านตัดสินลงโทษและฆ่าผู้ชอบธรรม เขาก็มิได้ขัดขืนท่าน



## บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก

มก 9:38-43,45,47-48

เวลานั้น ยอห์นทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า เรา  
ได้เห็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราขับไล่ปีศาจเดชะพระนามของ  
พระองค์ เราจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ เพราะเขาไม่ใช่พวก  
เรา’ พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า ‘อย่าห้ามเขาเลย ไม่มีใครสามารถ  
ทำอัศจรรย์ในนามของเรา และต่อมากจะว่าร้ายเราแทนที่ได้ ผู้  
ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา’

ใครที่ให้น้ำท่านดื่มสักแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาจะ  
บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน’

‘ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีชีวิตเชื่อเหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินไม่ถ่วงในทะเลเสีย  
ก็ยิ่งดีกว่ากระทำดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิต  
นิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยิ่งดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ

ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีขาเกะเขล  
ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย  
ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยิ่งดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก ที่นั่น  
หนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ



ข้อคิด

เมื่อชีวิตสอนชีวิตว่า มีวันจบสิ้น เราจึงเริ่มคิดถึงคำว่า “ปลายทาง”

ปลายทางไม่ใช่วันนับแต่เริ่มขึ้นในทุกวัน เพราะปลายทางสอนให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แม้สิ่งเล็กที่สุด ส่งน้ำ  
ให้ผู้หิวเพียงแก้วเดียว ทำดี และมอบความรัก แบ่งปันแม้ตนเองมีเพียงเล็กน้อย ฯลฯ ความดีจึงเริ่มขึ้น  
ทุกวัน เมื่อคนเรามองไปที่ปลายทางทุกวัน

เราจะไปพบพระเป็นเจ้าด้วยอะไรที่มากไปกว่าหัวใจ และจิตวิญญาณของเรา

วันที่ 30 กันยายน 2555

มก 9.38-43,45-48

ธรรมชาติหนุ่มท่านหนึ่งค่อยๆเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พบผู้คนหลากหลายและสถานการณ์ที่น่าท้อแท้. เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง มีผู้อาวุโสหลายคนนำเด็กหญิงคนหนึ่งมาพบท่าน เด็กนั้นมีอาการน้ำลายฟูมปากและคำคำหยาบคาย. ผู้อาวุโสอ่อนวอนให้ธรรมชาติใช้อำนาจขับไลผี ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยทำมาก่อน. ขณะที่ท่านฝึกหัดตัวในนวกสถาน เคยเรียนเกี่ยวกับพิธีขับไลผีที่เข้าใจยากและเป็นวิชาบังคับเรียน

ขณะที่ท่านเข้าไปใกล้เด็กที่มีอาการผีสิงนั้น ปีศาจที่อยู่ภายในตัวเธอตะโกนด้วยเสียงแหบห้าวว่า “ไปจากข้า ข้ารู้ว่าท่านเป็นใคร ” ก่อนที่ปีศาจจะเผยความลับเกี่ยวกับบาปของท่าน คุณพ่อตะโกนว่า “ในพระนามของพระเยซูเจ้า หยุด ในพระนามของพระองค์ จงออกจากเด็กหญิงคนนี้ ” อาศัยพระพรของท่านของพระเจ้า ปีศาจเชื่อฟังคำพูดที่อ้างพระนามของพระเยซูเจ้า ปีศาจได้ออกจากตัวของเด็กหญิง. หลังจากความยากลำบากอย่างแสนสาหัส คุณพ่อเซ็ดเหงื่อที่ไหลพลั่กๆจากบริเวณคิ้วและขอบพระคุณพระเยซูเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสำหรับความช่วยเหลือของพระองค์

วันนี้ ประชาชนในหมู่บ้านเหล่านั้นยังคงจำได้ถึงธรรมชาติหนุ่มที่หลายปีก่อนได้อยู่กับพวกเขา ทำงานและทนความยากลำบากกับพวกเขา เพื่อประกาศพระอาณาจักรสวรรค์